



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์thaigov</p>	<p><b>วางศิลาฤกษ์รพ.เลย</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น รพ.เลย ซึ่งมีผู้ป่วยมารับบริการมากกว่าจำนวนเตียงที่มีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความแออัด โดยหลวงพ่อดำทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ได้ช่วยจัดหาทุนบริจาค 300 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารที่พักคนไข้ 10 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบด้วยชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้นที่ 2 - 3 ห้องผ่าตัดจำนวน 10 ห้อง ชั้นที่ 4 หอผู้ป่วยหนัก ชั้นที่ 5-8 หอผู้ป่วยสามัญ รวม 96 เตียง ชั้นที่ 9 หอผู้ป่วยสามัญสงฆ์ ชั้น 10 หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ผจก.รายวัน ไทยรัฐ ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ เว็บไซต์thaipbs เนชั่นทีวี สำนักข่าวอิศรา</p>	<p><b>พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม เผยว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้กฎหมายในการวิจัยทางการแพทย์เป็นหลัก ต้องมีทั้งมาตรการส่งเสริมและกักกันดูแล โดยมาตรการส่งเสริม สธ.เป็นผู้ดูแล รวมถึงต้องดูแลหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของคนไทยที่สามารถผลิตได้ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยกำหนดกติกาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำกัญชามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะให้รมว.สธ.สามารถปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการผลิต สกัด และใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาในการรักษาโรคและทดสอบในคนได้ ซึ่งต้องกำหนดโรคที่จะใช้รักษาและต้องอยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลหรือกลุ่มแพทย์กลุ่มใด โดยสธ.และก.ยุติธรรมจะขับเคลื่อนร่วมกัน มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า ซึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถดำเนินการหรือมีกัญชาไว้ในครอบครองหรือใช้ได้ เนื่องจากยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5</p> <p>-น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงความคืบหน้าการออกกฎหมายลูกรองรับพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ว่า จะเชิญประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษอีกครั้งในสัปดาห์หน้า 8 คนที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายฉบับล่าสุด ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ เพื่อขอให้พิจารณาและขอมติประกาศ 3 ฉบับเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมครอบครองกัญชา ระหว่างนี้ ได้เปิดแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ออย. และ <a href="http://www.lawamendment.go.th/">http://www.lawamendment.go.th/</a> และในวันนี้จะรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะนำข้อคิดเห็นทั้งหมดเข้าที่ประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษในวันที่ 22 ก.พ. เพื่อขอมติ คาดว่าจะประกาศร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาได้ภายในสัปดาห์หน้า และวันที่ 22 ก.พ.จะมีการประชุมชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายกับสสจ.ทั่วประเทศ โดยกลุ่มบุคคลที่ต้องแจ้งการครอบครอง ได้แก่ 1.ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาจากกัญชา จะต้องนำไปรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบการวิชาชีพ ตามที่พ.ร.บ.กำหนด และแจ้งปริมาณการใช้ ปริมาณที่จะต้องใช้ที่เหมาะสม จนกว่าจะเข้าระบบใหม่ที่กฎหมายกำหนด คือ ผ่านการส่งจ่ายโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนใช้กัญชา 2.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้เดินทางระหว่างประเทศ และวิสาหกิจชุมชน ต้องแจ้งเหตุผลการครอบครอง เช่น วิจัยทางการแพทย์ หรือรักษาทางการแพทย์ และ 3.บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม 1 และ 2 ที่ประสงค์จะแจ้งการครอบครองเพื่อไม่ต้องรับโทษ แต่จะต้องนำส่งกัญชาให้ตกเป็นของสธ. เพื่อนำเข้าคลังยาเสพติดและรอทำลายต่อไป ทั้งนี้ ส่วนกลางสามารถแจ้งการครอบครองได้ที่ ออย.และต่างจังหวัด แจ้งได้ที่ สสจ.ทั่วประเทศ</p> <p>ส่วนอนุบัญญัติอื่นที่เหลืออีก 5 ฉบับ จะประชาสัมพันธ์ในวันที่ 26 ก.พ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน 3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตำรับยาที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคและศึกษาวิจัยได้ และอีก 2 ฉบับ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในเดือน มี.ค. 2562 ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการบัญญัติรับจ่าย และประกาศเรื่องการโฆษณา กำหนดฉลากเอกสารกำกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนว หน้า กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เนชั่นทีวี ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ไม่ให้การขอขึ้นทะเบียน พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส หลังลดการนำเข้าตั้งแต่ปี 2561 โดยกลางปี 2564 หากมีสารทดแทนจะยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดทันที พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ผู้ใช้สาร ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า ซึ่งมีประมาณ 200 บริษัท โดยระหว่างนี้จะจำกัดการใช้และเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย</p> <p>-กล่าวว่า เบื้องหลังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวแทนนำเข้าสารเคมี ที่ต้องการนำเข้าสารเคมีตัวใหม่ โดยพยายามให้มีการยกเลิกพาราควอต เพื่อเปลี่ยนไปใช้สารเคมีตัวใหม่ที่บางบริษัทได้สิทธิบัตรผูกขาด จึงไม่แปลกที่ช่วงนี้มีการโจมตีเรื่องพิษภัยของพาราควอต อย่างมากทั้งที่ขายมาหลายสิบปี ขณะที่ยาฆ่าหญ้าบางชนิดมีส่วนผสมของสารเคมีปนเหลือที่มีอันตรายมากกว่า แต่ไม่มีใครออกมาต่อต้าน ยิ่งคกก.วัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้พาราควอต ทำให้มีขบวนการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือปล่อยข่าว ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเล่ห์เหลี่ยมและผลประโยชน์ของกลุ่มการค้าปราบศัตรูพืชหรือไม่ สังคมควรต้องรู้เท่าทัน</p> <p>-กล่าวว่า เห็นด้วยกับคกก.วัตถุอันตรายที่ยืดเวลาห้ามไป 2 ปี และให้หาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ตัดสินเรื่องที่กระทบกว้างในทันทีทันใด และลดการใช้สารเคมีเพื่อเดินหน้าสู่เกษตรอินทรีย์ ส่วนผู้ไม่มีหน้าที่ที่พึงยุติและอยู่ในความสงบ</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>มติชน บทนำ</p>	<p><b>มาตรการควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เปิดเผยว่า สคอ.พร้อมสนับสนุนมติของสธ.ที่ห้ามจำหน่ายเครื่องตีแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2562 และจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคกก.นโยบายเครื่องตีแอลกอฮอล์แห่งชาติในช่วงเดือนมี.ค.นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหากในอนาคตจะห้ามขายเหล่านี้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปีก็จะเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้การห้ามขาย 1 วันช่วยชีวิตคนกว่า 100 คน ลดการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บได้เกือบ 2,000 คน</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เครือข่ายพร้อมสนับสนุนมาตรการห้ามขายเหล่านี้วันที่ 13 เม.ย. และขอเสนอให้คกก.นโยบายเครื่องตีแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาผ่านเรื่องนี้</p> <p>-กล่าวถึงคกก.ควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์ สธ. มีมติให้วันที่ 13 เม.ย. เป็นวันงดจำหน่ายเครื่องตีแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ขณะที่ นายนิกร จ้าง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิประชาชนปลอดภัย เห็นว่ารัฐเคร่งครัดควบคุมมากเกินไป มาตรการดังกล่าวมีผลเสียมากกว่าได้ ที่แน่ ๆ คือประชาชนเสียความรู้สึก และควรเกรงใจในสิทธิของคนที่ไม่ได้ขับรถด้วยควรใช้วิธีอื่นเพื่อให้เกิดการห้ามใจจะดีกว่า ซึ่งข้อเสนอจากนายนิกรเป็นประเด็นที่ผู้มีอำนาจพึงพิจารณาว่า การใช้อำนาจในครั้งนี้นั้นเหมาะสมและตรงกับความประสงค์ของสังคมในภาพรวมหรือไม่</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กทม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ภาคเหนือ พื้นที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง ต.ช้างเค็ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบ.ชน. กล่าวว่า ตำรวจจราจรต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ถนน ทำให้ต้องใช้หน้ากากป้องกันอยู่ตลอดเวลา และนำกลับมาใช้หมุนเวียน เฉลี่ย 4-5 วัน/ชิ้น ได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่จราจรป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอด ประมาณ 60-70%</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา เดลินิวส์ สยามรัฐ ไทยรัฐ มติชน มติชนออนไลน์ INN เนชั่นทีวี เว็บ</p>	<p><b>สิทธิข้าราชการรักษาโรคมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิดันต์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมฯ ร่วมมือกับคณะทำงานที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและจะประกาศยา 1 รายการให้เบิกจ่ายตรงได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ส่วนยาอีก 36 รายการที่เหลือหากแพทย์ผู้รักษาชี้ยาหรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้วและวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บางกอกบิซนิวส์ เว็บประชาชาติ เว็บ mthai เว็บ thaiquote.org</p>	<p>เรื่องขออนุมัติกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี ทั้งนี้ คณะทำงานยังเพิ่มรายการยา/เงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายจาก 14 รายการ เป็น 17 รายการ เช่น ยารักษาโรคมะเร็งตับ มะเร็งไทรอยด์ โรด Myelodysplastic syndrome เป็นต้น และปรับเงื่อนไขเบิกจ่ายให้กว้างขึ้น คาดว่าจะเริ่มใช้ได้เดือนมี.ค. 2562 เป็นต้นไป</p>
<p>เว็บเดลินิวส์ เว็บสยามรัฐ เว็บ thaipbs เว็บช่อง 3 เว็บเชียงใหม่นิวส์ บางกอกบิซนิวส์</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ เว็บไทยรัฐ สยามรัฐ M2F เว็บ sanook เว็บไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์</p>	<p><b>การฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์การฆ่าตัวตายที่พบบ่อยขึ้น โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายแบบรมควัน ว่า เป็นห่วงประชาชนที่ติดตามข่าวสารอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ได้ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อป้องกัน โดยสื่อมวลชนควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการนำเสนอวิธีการฆ่าตัวตาย ภาพการฆ่าตัวตาย รวมไปถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้ายตัวเอง และหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวซ้ำๆ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ ประชาชนควรหมั่นสังเกตคนใกล้ชิด หากมีอาการเศร้า เบื่อ คิดวนเวียน นอนไม่หลับ มองโลกในแง่ลบ หรือโพสต์ข้อความเชิงเสี่ยง ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หดหู่ในชีวิต ซึ่งเป็นอาการบ่งชี้โรคซึมเศร้า และเป็นสัญญาณเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ขอให้รีบเข้าไปพูดคุยแสดงความเต็มใจช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ชักชวนออกไปทำกิจกรรมข้างนอก และพาไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยฆ่าตัวตายเกือบ 4 หมื่นราย ฆ่าตัวตายสำเร็จ 340 ราย/เดือน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ประมาณ 4 เท่า สาเหตุอาจเป็นโรคซึมเศร้า ไบโพลาร์ ดีเมสุรา ใช้สารเสพติด เครียด โรคทางกายเรื้อรัง ติดการพนัน การนำเสนอข่าวต้องระมัดระวัง หากพบคนรอบข้างมีปัญหาคิดฆ่าตัวตาย ควรช่วยเหลือปลอบโยนให้กำลังใจ</p> <p>-เสนอข่าว กุ๊ซพี รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เข้าช่วยเหลือ นายชวลิต รงค์ทอง อายุ 37 ปี พยายามฆ่าตัวตายด้วยการจูด่านรมควันในรถเก๋ง บริเวณลานจอดรถหลังเมรุเผาศพวัดนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ นำตัวส่งรพ. ภรรยาเล่าว่านายชวลิตมีอาชีพเป็นพนักงานไฟแนนซ์ ที่ผ่านมามีหนี้สินเยอะและเงินไม่พอใช้</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ กล่าวว่า การดรามานบนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเป็นโรคซึมเศร้ายิ่งมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการสร้างตัวตน เมื่อไม่เป็นที่ยอมรับตามที่หวังจะเกิดความเครียดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด ส่วนเด็กที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี หากใช้อย่างไม่ระวัง ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง อนาคตอาจจะมีปัญหาในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตตามมา</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในฐานะจิตแพทย์ ให้ข้อมูลว่า อาการโรคซึมเศร้าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะพฤติกรรมที่แปลกไปอย่างชัดเจนจนคนรอบข้างรู้สึกได้ อาการโดยทั่วไปคือ มองตนเองในแง่ลบ หรือมองโลกในแง่ร้าย เบื่อหน่าย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้อแท้ สิ้นหวัง บางคนอาจแสดงพฤติกรรมที่ตรงข้าม คือ ไม่มีสมาธิ ลุกลุกกลน กินจนหยุดไม่ได้ อยากนอนตลอดเวลา ทำเรื่องเสี่ยงๆ เป็นต้น หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสหายได้ โดยการรักษามีทั้งการใช้ยาปรับระดับสารเคมีในสมอง การเข้ารับบำบัดเพื่อปรับวิธีคิดให้เกิดการปรับเปลี่ยนตนเอง และการรักษาด้วยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคนรอบข้างที่ต้องให้ความรัก ความเข้าใจ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p> <p>ข่าวสด มติชน</p>	<p><b>ความเครียดเรื่องการเมือง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า หากติดตามข่าวสารการเมืองมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และมีปัญหาพฤติกรรมและสัมพันธภาพกับผู้อื่น แนะนำให้หลัก 5 ข้อ คือ 1.แบ่งเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี ไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานเกิน 2 ชั่วโมง 2.ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ ละเว้นการรับรู้ข่าวสารการเมืองบ้าง 3.เคารพความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลาย 4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง และ 5.ผ่อนคลายความเครียด หากอาการยังไม่ดีขึ้น ปรึกษาบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างและขัดแย้ง มักจะกระตุ้นอารมณ์สูง ชวนให้คนติดตามไปเรื่อยๆ และเริ่มเสพติด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p>ข่าวสารที่มีลักษณะทางอารมณ์มากเกินไป และเกิดความเครียด แนะนำจำกัดเวลาการรับและการสื่อสาร แค่ 1-2 ชั่วโมง ควรพักหันไปทำกิจกรรมที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ สื่อที่มีอารมณ์รุนแรงอย่าเสพ อย่าส่งต่อ</p> <p>-เสนอข่าว จากการสอบถามความเห็นผู้อ่านกรณี นพ.ยงยุทธระบุว่า การเมืองที่รุนแรงถือเป็นประชาธิปไตยแบบอ่อนหัด แต่พอสงบจะมีภาวะมากขึ้น จะเห็นเป็นโอกาสมากกว่าศัตรู พบว่า ทางวิตเตอร์ มีผู้เห็นด้วย 48% ไม่เห็นด้วย 40% ส่วนทางเฟซบุ๊ก มีคนเห็นด้วย 46% และไม่เห็นด้วย 44%</p>
<p>มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ยกระดับการผลิตสมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน ผอ.บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนของ อภ. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ จะต้องผ่านการควบคุมมาตรฐาน คือ 1.การเพาะปลูก สายพันธุ์ของสมุนไพรต้องดี กระบวนการเพาะปลูกต้องผ่านมาตรฐาน GAP 2.ห้องปฏิบัติการ ต้องควบคุมคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญให้ได้ตามมาตรฐาน 3.การวิจัยทางคลินิก ต้องมีผลการทดลองผลการวิจัยที่ชัดเจน เพื่อผลิตได้อย่างถูกต้อง 4.มาตรฐานการผลิต ต้องได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP ทั้งในส่วนของโรงงานผลิตยาแผนโบราณ และโรงงานผลิตอาหารจากสมุนไพร สิ่งที่ยังห่วงคือการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน ครอบครั้ว หรือโอท็อป เพราะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทในการควบคุมมาตรฐานการผลิตต่างๆ ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามาช่วย และประชาชนต้องสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตที่ดี มีคุณภาพตามไปด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.กำลังปรับปรุงการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. โดยจัดตั้งกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเร่งรัดการจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตก่อนที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะออกสู่ท้องตลาด ให้เหมาะสมกับบริบทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น รวมทั้งมีหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาวัตรกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มที่มีค่ากล่าวอ้างทางสุขภาพที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งกำลังเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต</p>
<p>มติชน สยามรัฐ</p>	<p><b>ศูนย์โรคหัวใจฯ รพ.ลำปาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์เชี่ยวชาญในทุกเขตสุขภาพ โดยในเขตภาคเหนือ ได้พัฒนารพ.ลำปางให้เป็นศูนย์โรคหัวใจ และหน่วยรังสีรักษา รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมองและโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ตั้งแต่เม.ค. 2553 สามารถผ่าตัดหัวใจเฉลี่ยปีละกว่า 500 ราย ส่วนการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด เริ่มให้บริการเม.ย. 2557 มีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละกว่า 1,500 ราย ปัจจุบันสามารถให้บริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งคลินิกผู้ป่วยนอกที่ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ส่วนศูนย์รังสีรักษาร่วมเปิดให้บริการก.พ. 2560 ตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดสมอง 170 ราย รักษาหลอดเลือดส่วนปลายตีบ 295 ราย รักษา มะเร็งระดับด้วยการฉีดเคมีบำบัดและสารอุดกั้นผ่านหลอดเลือดแดง 295 ราย รักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองด้วยการใส่ขดลวด 1 ราย ในอนาคตเตรียมพัฒนาการรักษาทางหัวใจ โรคสมองและโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อนมากขึ้น</p>
<p>มติชน ผจก.ออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ นิวส์ทีวี</p> <p>โลกวันนี้ออนไลน์</p>	<p><b>ออย.ปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวแฮตหลุด ระบุว่า มีดารารปลอมเลข ออย.ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่ง มีการใช้บาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยเลข 885 ซึ่งแสดงว่าเป็นการผลิตในประเทศไทย แต่ฉลากบนกล่องผลิตภัณฑ์ระบุว่าผลิตจากเกาหลี ว่า ออย.อยู่ระหว่างการหาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ ในวันนี้จะเปิดเผยความคืบหน้า</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ธุรกิจความงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดความงามในไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันฯ ซึ่งมีนโยบายหลักในการรักษา การวิจัย และผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังต้องปรับตัวและเร่งพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดได้ ล่าสุดได้ทดลองเปิดศูนย์บริการผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาอาคาร DMS6 ในพื้นที่ก.สาธารณสุข มีบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การรักษาลิว ฝ้า ผื่น คัน ลมพิษ ผดผื่น สะเก็ดเงิน ลดอาการนอนกรน ตลอดจนบริการด้านความงาม เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ยกกระชับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สัดส่วน กระชับผิวกาย หน้าใส เป็นต้น สามารถลงทะเบียนจองใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ค่าบริการถูกกว่าคลินิก/รพ.เอกชน ข้าราชการสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาได้ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง และตามคำวินิจฉัยของแพทย์</p>
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์</p> <p>M2F</p> <p>คอลัมน์ AROUND BANGKOK</p>	<p><b>ผอ.สถาบันวัคซีนฯ คนใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สวช. กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ นพ.นคร เปรมศรี ดำรงตำแหน่งผอ.สวช.คนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ. สวช. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?" ความยาว 3-5 นาที ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ส่งได้ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2562 แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1.อุดมศึกษาหรือ ปวส. 2.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และ 3.ประชาชนทั่วไป ดาวนโหลดใบสมัครได้ทาง <a href="http://www.nvi.go.th">www.nvi.go.th</a> สอบถาม 02-580-9729-31</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ประชุมวิชาการ HA National Forum</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สรพ. กล่าวว่า สรพ.ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ "Change &amp; Collaboration for Sustainability" ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขและรพ.ได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ และมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงระบบงานกระบวนการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานจะมีการนำบทเรียนกรณี 13 หมู่ป่ามาพูดคุยในเชิงลึก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร อดีตผู้ว่าฯ เชียงราย และทีมจากรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมพูดคุย</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p><a href="http://bangkoktoday.com">bangkoktoday.com</a></p> <p>ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>อหิวาต์แอฟริกาในสุกร</b></p> <p>-เสนอข่าว นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยโรคนี้ไม่ติดต่อสูคนหรือสัตว์ชนิดอื่น และการเฝ้าระวังและป้องกันโรครมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศจีนซึ่งพบการระบาดของโรคในขณะนี้ ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกคำเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีน เรื่องห้ามนำเนื้อสด ไส้กรอก แฮม และเบคอน เข้ามายังราชอาณาจักรไทยโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้ามาสู่ไทย ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับในอัตราสูงถึง 2 แสนบาท</p> <p>-เสนอข่าว สัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอเรื่องโรคนี้ให้กรม.พิจารณาเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติงบประมาณบูรณาการป้องกันโรค ด้านภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงทุนสร้างโรงฆ่าล้างและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อให้รัฐใกล้ 5 ตำนกักสัตว์ชายแดน</p> <p>-เสนอข่าว จีนยืนยันพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่มณฑลซานตง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเนื้อสุกรแหล่งใหญ่ในฝั่งตะวันออกของประเทศเป็นครั้งแรก โดยฟาร์มหนึ่งในเมืองจีหนาน มีสุกร 4,504 ตัว ตรวจพบติดเชื้อไวรัสนี้ 17 ตัว และตาย 3 ตัว</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เวียดนามพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์ม 3 แห่งของประเทศ</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p> <p>ทีวีทุกช่อง</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>แผ่นดินไหว</b></p> <p>-เสนอข่าว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เกิดแผ่นดินไหวครั้งขนาด 4.9 ลึกลงไปในดิน 21 กม. จุดศูนย์กลางใน อ.วังเหนือ บ้านเรือนและอาคารในพื้นที่เกิดแตกร้าวยับลิบหลัง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจผลกระทบ อ.วังเหนือได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เพิ่มระดับการเตือนภัย และเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>-เสนอข่าว นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า ได้ประสานปก.รวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวที่ จ.ลำปาง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุแผ่นดินไหว.โดยคาดว่าแนวโน้มไม่น่าจะรุนแรง เนื่องจากบริเวณนี้ไม่ใช่จุดที่เป็นรอยเลื่อนหลัก</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>โรคติดต่อจากกวาง</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวซีบีเอส นิวส์ รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ได้รับรายงานพบกวางติดโรคกวางชอมบี้ หรือ chronic wasting disease (CWD) จาก 24 รัฐทั่วประเทศ และอีก 2 รัฐในประเทศแคนาดา โรคแพร่กระจายระหว่างสัตว์ผ่านการสัมผัสของเหลวและเนื้อเยื่อจากซากที่ติดโรค แต่ผู้เชี่ยวชาญมีความกังวลว่าโรคนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ เช่น ไมเคิล ออสเตอร์โฮล์ม ผอ.ศูนย์เพื่อการวิจัยและออกนโยบายโรคติดต่อ ม.มินนิโซตา เตือนว่า โรค CWD คล้ายกับโรคควัวบ้าที่สามารถถ่ายทอดจากวัวสู่คนได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์ workpoint	<b>โรคหัด ประเทศฟิลิปปินส์</b> -เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ล่าสุดผู้ป่วยโรคหัดในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 8,443 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 136 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยปีนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 253% ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากกว่า 491% และยอมรับว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหัดจะยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางการยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch